



ศัพท์ของนักลงทุน

SPECULATOR - นักเก็งกำไร

เป็นนักลงทุน ที่เล่นหุ้นระยะสั้น เข้าไว ออกไว ใช้เวลาในการถือหุ้นไม่นาน เล่นตามข่าว ทั้งข่าวลือ ข่าวเก็งกำไร ผลประกอบการข่าวการวิเคราะห์ของโบรกเกอร์

นักเก็งกำไรเป็นรูปแบบของนักลงทุนประเภทหนึ่ง ที่นิยมเล่นหุ้นระยะสั้น และเก็งกำไร โดยจะอาศัยข่าว ติดตามคู่มือเคล็ดลับของราคาหุ้น การอ่านกราฟสัญญาณเทคนิค เพื่อเข้าเก็งกำไรหุ้นแต่ละตัวเป็นหลัก ซึ่งไม่ค่อยได้ให้ความสนใจในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวมากนัก

การเล่นหุ้นเก็งกำไร นั้นต้องอาศัยการจับจังหวะราคาหุ้นให้ดี อย่ขาดกรด และติดดอย ที่สำคัญหากรักที่จะเป็นนักเก็งกำไรแล้วนั้น ต้องรู้จัก Cut Loss อย่่าเสียตายเป็นอันขาด

“นักเก็งกำไร อย่ขาดกรด ติดดอย Cut Loss เป็น”

CUT LOSS - ขายขาดทุน

เป็นสิ่งที่นักลงทุนไม่อยากจะเจอที่สุด เพราะเป็นอะไรที่ขาดทุน จำใจขาย แม้นจะขายด้วยความสมัครใจ หรือโดนบังคับขาย ก็ไม่อยากจะทำทั้งนั้น แต่ก็เป็นที่วิธีการรักษาเงินลงทุนส่วนที่ยังเหลืออยู่เอาไว้ ไม่ให้ขาดทุนมากไปกว่านี้

Cut Loss หมายถึง การขายขาดทุน ขายหุ้นต่ำกว่าราคาที่เราซื้อมา ซึ่งจะเกิดจากการติดดอย เมื่อเข้าไปซื้อหุ้นนั้นแล้วราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงมา หรือซื้อหุ้นแล้วราคานั้นไม่ไปไหน ถือต่อไปไม่ไหว เงินจม เลยต้องตัดสินใจขายออกมา

เทคนิคการ Cut Loss นักลงทุนอาจจะตั้งเกณฑ์ไว้ใจว่าหากขาดทุนเกิน 10% ในหุ้นที่ลงทุนไป ต้องทำการขายขาดทุน โดยเฉพาะหุ้นเล็ก หุ้นที่เล่นตามข่าว ซึ่งจะเป็นหุ้นเก็งกำไร หากราคาขึ้นสูงมาก แล้วเข้าไปซื้อ จากนั้นราคาไม่ไปต่อ แต่กลับปรับตัวลดลงมา ก็ต้องจำใจขายขาดทุนออกมา เพราะหุ้นตัวนั้นอาจจะหมดรอบแล้วไปแล้ว

“Cut Loss ต้องตัดใจ อย่่าเสียตายเป็น”

ตกรด

เป็นอาการที่ รถได้ออกวิ่งไปแล้ว เราขึ้นรถนั้นไม่ทัน เปรียบเสมือน การที่ไม่มีหุ้นนั้นในมือ และราคาหุ้นนั้นได้วิ่งขึ้นไปแล้ว เพราะมีคนเข้ามาซื้อเป็นจำนวนมาก

ตกรด หมายถึง การที่ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปสูงแล้ว และเราไม่มีหุ้นนั้นในพอร์ต จะเข้าไปซื้อ ราคาหุ้นก็แพงเกินไปมาก หากซื้อจังหวะไม่ดีอาจจะติดดอยได้

เวลาหุ้นขึ้นไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า ราคาหุ้นจะขึ้นสูงสุดที่เท่าใด ดังนั้นหากนักลงทุนได้จับตามองหุ้นที่ตัวเองสนใจไว้แล้ว ราคาเริ่มขยับขึ้นประกอบกับมีปริมาณการซื้อขายเข้ามาสูง ก็ให้รีบไขว่คว้าโอกาสนั้นทันที ซึ่งจะเป็นการซื้อหุ้นในช่วงลือหมุน

แต่ถ้าราคาหุ้นปรับตัวขึ้นสูงมาระดับหนึ่งแล้ว อาจจะตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 10% หรือ 20% จากราคาที่เราเริ่มวิ่ง คงต้องยอมให้ตกรดไป เพราะมีความเสี่ยงสูงกับการติดดอย ดังคติที่ท่องไว้ประจำใจว่า ตกรดดีกว่าติดดอย เพราะตกรด เราเพียงแค่เสียโอกาสในการทำกำไร ขณะที่เงินลงทุนเรายังอยู่ แต่หากติดดอยแล้ว มีผลทำให้เราขาดทุนเงินลงทุนในทันที

“ตกรด ดีกว่า ติดดอย”

ติดดอย

เป็นอาการที่นักลงทุนไม่อยากจะเจอเป็นอย่างมาก เพราะมันทั้งสูงทั้งหนาว ยิ่งถ้าติดดอยแล้วไม่ต้องพูดถึง เพราะมันคือจุดที่สูงที่สุดของราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นไปในรอบนั้น ใครที่ไปรับของที่ราคาถดถอยต้องบอกว่า คุณจะจำหุ้นนั้นไปอีกนานแสนนาน

ติดดอย หมายถึง การที่เราเข้าไปซื้อหุ้นในราคาที่สูง หลังจากนั้นราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงมา ถ้ามองเป็นกราฟราคาหุ้นก็เปรียบเสมือนกราฟรูปภูเขา รูปดอย ซึ่งทำให้คนซื้อหุ้นต้องถือหุ้นนั้นไปอีกนานเพื่อรอเวลา รอรอบของราคาหุ้นนั้นๆ กลับขึ้นมาจนถึงราคาที่เราซื้อไว้ ถ้าขายไปก็จะขาดทุนทันที ทำให้หุ้นที่ซื้อมาไม่สามารถทำอะไรได้ ต้องถือไว้ จึงเรียกว่าเป็นอาการติดดอย

เทคนิคการแก้ อาการติดดอย แบ่งคิดได้เป็น 2 กรณี หากเป็นหุ้น Blue Chip หุ้นพื้นฐานดี หุ้นขนาดใหญ่ สามารถถือนานได้เพื่อรอรอบ รอเวลาที่ราคาหุ้นจะกลับมา เพราะระหว่างรอเราก็สามารถรับเงินปันผลจากบริษัทนั้นๆ ได้

หากเป็นหุ้นขนาดเล็ก หุ้นเก็งกำไร ต้อง Cut Loss สถานเดียว เพราะราคาจะลงลึก ทำให้ขาดทุนสูง และไม่รู้ว่าจะเมื่อไรราคาจะดีกลับมา M&W

“ติดดอยหุ้นเล็ก ต้อง Cut Loss”